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๒ 

 

  
เริ่มประชุมเวลา  09.20  น.    2 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายอาจารย์   
วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 4 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 6 

 1.1  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  015/2562   เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้ง   
รองอธิการบดี  8 

 ประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  015/2562  ลงวันที่  
27  กันยายน  พ.ศ. 2562  เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยให้ถอดถอนและ10 

แต่งตั้งรองอธิการบดีใหม่แทนต าแหน่งที่ถูกถอดถอน  ดังนี้ 
1. ถอดถอนรองอธิการบดี จ านวน 2 ราย คือ 12 

1.1) รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง 
1.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์ 14 

2.  แต่งตั้งรองอธิการบดี จ านวน 2 ราย  คือ 
     2.1)     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์ 16 

     2.2)     รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์   มากุล 

ส าหรับรองอธิการบดีท่านอ่ืนให้เป็นไปตามค าสั่งเดิมทุกประการ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.  18 

2562  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 20 
 

 1.2  แจ้งก าหนดการสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอกก าธน สินธวานนท์ 22 

ประธาน  แจ้งว่า  ด้วยพลอากาศเอกก าธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี คู่สมรสท่านผู้หญิงพึงใจ  
สินธวานนท์  อดีตอธิการวิทยาลัยครูพระนคร  ได้ถึงแก่อสัญกรรม  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  ซึ่งที่24 

ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ได้มีพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรมก าหนด 7 วัน  ในเวลา 
18.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ     26 

พระนครร่วมกับชมรมครุรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 
2562  จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่กองกลาง  ส านักงาน28 

อธิการบดี  เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 30 
 

1.3  ตารางออกอากาศสารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ ชุด  พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 32 
 

รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง    34 

ได้ร่วมกันจัดท าสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุด  พลังราชภัฏสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน  38 ตอน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 2 HD) หลังข่าว36 

ในพระราชส านักภาคค่ า (ประมาณ 20.20 น.)  ตอนที่ 1 – 15 ระหว่างวันที่ 1 – 15 ต.ค. 62  ดังนี้  
ตอนที่ 1  วันอังคารที่ 1 ต.ค. 2562   มรภ.สกลนคร    ชื่อตอน  ครามสกลนคร : คุณค่าสู่มูลค่า  ตอนที่  38 



 

๓ 

 

2  วันพุธที่ 2 ต.ค. 2562   มรภ.ยะลา   ชื่อตอน มูลาบาฮาซา : แบบเริ่มเรียนภาษาไทยชายแดนใต้    
ตอนที่ 3   วันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค.2562 มรภ.กาญจนบุรี ชื่อตอน  พลิกฟ้ืนผืนดิน ด้วยศาสตร์พระราชา  2 

ตอนที่ 4 วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2562  มรภ. เชียงราย  ชื่อตอน  No Pineapple No Life   ตอนที่  5  วัน
เสาร์ที่ 5 ต.ค. 2562  มรภ.ธนบุรี  ชื่อตอน ขุนสมุทรจีน “แผ่นดินสุดท้าย ปลายเจ้าพระยา”  ตอนที่  6  4 

วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2562  มรภ.อุบลราชธานี  ชื่อตอน  พาผู้สูงวัยเป็นสุข  ตอนที่  7  วันจันทร์ที่            
7  ต.ค. 2562    มรภ.อุตรดิตถ์  ชื่อตอน  ลางสาด..คุณค่าแห่งป่า..วนวิถี  ตอนที่  8  วันอังคารที่ 8              6 

ต.ค. 2562   มรภ.สงขลา  ชื่อตอนโซลาร์เซลล์สร้างชีวิต   ตอนที่ 9  วันพุธที่ 9 ต.ค. 2562  มรภ.             
วไลยอลงกรณ์ฯ  ชื่อตอน  ผัก สืบ สาส์น  ตอนที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2562  มรภ.เพชรบุรี            8 

ชื่อตอน  ขยะสร้างสามัคคี  ตอนที่ 11  วันศุกร์ที่  11 ต.ค. 2562  มรภ. ราชนครินทร์  ชื่อตอน                 
ปลากะพง ลุ่มน้ าบางปะกง ตอนที่ 12 วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. 2562  มรภ.มหาสารคาม  ชื่อตอน สร้างสุข 10 

ตอนที่  13อาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2562   มรภ.ก าแพงเพชร  ชื่อตอน กล้วยแซงโค้งเสริมมูลค่าสร้างภูมิ
ปัญญาสู่ชุมชน   ตอนที่  14  วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 มรภ.สุราษฎร์ธานี   ชื่อตอน บ้านคลองเรือ 12 

พลังชุมชน พลังคนของพระราชา ตอนที่15 วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 มรภ.พระนคร ชื่อตอน  ทรัพยากร
ล้ าค่าสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  14 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 16 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/๒๕๖2   
 เลขานุการที่ประชุม  เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                    18 

ครั้งที่  9/๒๕๖2  เมื่อวันอังคารที่  3  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2  จ านวน  15  หน้า  
 20 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่  9/๒๕๖2  โดยไมม่ีข้อแก้ไข  
    22 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 24 

3.1   รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่ง 26 

ทางวิชาการประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  มีอาจารย์ส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวน 49 คน จ าแนกเป็นระดับศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน และระดับ28 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 39 คน  ในจ านวนนี้เป็นอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาร ย์                   30 

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 จ านวน 40 คน   และตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
จ านวน 9 คน 32 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 34 

 
3.2  สืบเนื่องวาระที่  1.2  รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา36 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



 

๔ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่  3  
กันยายน  2562  วาระที่ 1.2  รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    ตามท่ีได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา         4 

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน
ประมาณ 20 กว่าคน   ที่ประชุมได้มีมติให้ลงคะแนนเลือกผู้แทนจ านวน 2 คนเพ่ือไปท าหน้าที่6 

คณะกรรมการ กพอ. ซึ่งผลการเลือกตั้งได้ อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ              8 

(ทป.มรภ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวัฒน์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 10 

3.3   สืบเนื่องวาระที่ 1.3  ผลการประกวดราคาจา้งเหมาบริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เลขานุการ  สืบเนื่องวาระท่ี 1.3  ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  12 

2563  ตามที่กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  ได้ด าเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุในการจ้างเหมาบริการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย งานจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่และ14 

บริการสุขอนามัย   งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจ้างเหมาดูแลรักษาด้านภูมิทัศน์  
ซึ่งสัญญาการจ้างเหมาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562   16 

 ประธาน  กล่าวว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการตามระเบียบพัสดุ นั้น 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้หน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการ18 

ท าความสะอาด  เนื่องจากก าลังคนงานของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย  โดยเริ่มด าเนินการจัดท าสัญญาตั้งแต่วันนี้คือ20 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ซึ่งจะมีหลายค าถามจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตามมาว่าท าไมถึงไม่ใช้
หน่วยงานรักษาความปลอดภัยชุดเดิม เหตุใดจึงต้องเปลี่ยน  ซึ่งต้องมีการสื่อสารและท าความเข้าใจให้ตรงกัน22 

ว่ามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตามระเบียบฯ และเป็นความประสงค์ขององค์การทหารผ่านศึกเองที่ไม่ยื่น
เรื่องเสนอเพ่ือแข่งขันการประกวดราคาเข้ามา 24 

 เลขานุการ  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  ตามที่กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดท าเป็นประกาศเพ่ือให้
หน่วยงานหรือบริษัท ห้าง ร้าน  เข้าร่วมการประกวดราคาการจ้างเหมาการรั กษาความปลอดภัย              26 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้องค์การทหารผ่านศึกษาได้รับทราบแล้ว  แต่ทาง อผศ. ไม่ประสงค์จะร่วมการ
แข่งขันประกวดราคา  ซึ่งประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับคือได้ผู้รับจ้างที่มีราคาต่ ากว่าและเป็นไปตาม28 

คุณลักษณะการจ้างเหมาที่ก าหนด  ส่วนการจ้างเหมาท าความสะอาดจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่บริษัทฯ 
ผู้รับจ้าง  แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังคงเป็นคนเดิม  เปลี่ยนแปลงเพียงชุดที่ใส่ท าความสะอาด เพียงแค่ต้อง30 

บริหารจัดการให้ดีขึ้น   

มติที่ประชุม   รับทราบ 32 

 
 34 

3.4   สืบเนื่องวาระที่  ๔.2 การเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 36 



 

๕ 

 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2562  วาระท่ี ๔.2  
เรื่อง  การเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 2 

(Solar Rooftop)  โดยที่ประชุมมีมติมอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  จัดท ารายงานเปรียบเทียบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ามาน าเสนอโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ4 

ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
นั้น  ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  จัดท ารายงานเพ่ือ6 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562  8 

มติที่ประชุม  มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม น าเสนอรายงานการ
เปรียบเทียบข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ามาน าเสนอโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน10 

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562  12 

 

3.5  สืบเนื่องวาระที่ ๔.4 การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรและการจ้างแพทย์ตรวจรักษา14 

บุคลากรและนักศึกษา 
 16 

 นางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  สืบเนื่องวาระท่ี ๔.4 การตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบุคลากรและการจ้างแพทย์ตรวจรักษาบุคลากรและนักศึกษา ตามมติที่ประชุมได้ มอบกองพัฒนา18 

นักศึกษาประสานแจ้งส านักงานประกันสังคม เพ่ือให้โรงพยาบาลเปาโลเกษตร(ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก) 
เข้าตรวจสุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนประกันสังคมตามสิทธิ์20 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีข้าราชการไม่สามารถใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลเอกชน  มอบกองพัฒนา
นักศึกษาแจ้งเวียนข้าราชการเพ่ือทราบและใช้สิทธิ์ด้วยตนเองในสถานพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ต่อไป  และ22 

ให้ยกเลิกโครงการจ้างแพทย์ประจ าห้องพยาบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นั้น  งานพยาบาล กอง
พัฒนานักศึกษาได้ประสานเบื้องต้นเพ่ือติดต่อสถานพยาบาล  และในส่วนของข้าราชการนั้นจะได้จัดท าเป็น24 

หนังสือแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 26 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 28 

3.6 สืบเนื่องวาระที่ ๔.5  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 15/2562 วาระ 3.3 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 30 

 

 อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูสืบเนื่องวาระที่ ๔.5  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ32 

พระนคร ครั้งที่ 15/2562 วาระ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรและคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ตามที่ประชุมได้มีมติมอบวิทยาลัยการฝึกหัดครู จัดท าแผนการในการจัดอบรม34 

นักศึกษาครู เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครู   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดท าโครงการและจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอสภา36 

มหาวิทยาลัยเห็นชอบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 38 

3.7   สืบเนื่องวาระท่ี  ๔.6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติประจ าปี 2562  40 



 

๖ 

 

 

 เลขานุการ  สืบเนื่องวาระที่ ๔.6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “การประชุมวิชาการน าเสนอ2 

ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติประจ าปี 2562  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ “การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ4 

นานาชาติประจ าปี 2562 The 17TH National and the 1st International  Research Symposium 
2019” ก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  ณ   ห้องประชุมอาคาร  6 

สุชีพ ปุญญานุภาพ  ต าบาลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้คณะ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบ  หากมีความสนใจจะน าเสนอผลงานวิจัยให้แจ้ง8 

ส านักงานอธิการบดีทราบ  ส่วนการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นขอให้ฝ่ายเลขานุการประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติม  
  10 

อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบแล้วแต่ไม่มีผู้ใดแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมน าเสนอ12 

ผลงานวิจัย 
 14 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 16 

3.8 สืบเนื่องวาระที่ ๔.7 (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

อาจารย์ดิเรก  พรสีมา  คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2562  เมื่อ18 

วันที่  3  กันยายน  2562  วาระที่ ๔.7  (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยที่ประชุมได้มีมติมอบวิทยาลัยการฝึกหัดครู ปรับแก้โครงการตามข้อเสนอแนะของคณะ20 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์พร้อมน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น  ซึ่งวิทยาลัยการฝึกหัดครู  
ได้ด าเนินการปรับแก้โครงการเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการแล้ว  แต่ได้รับการแจ้งกลับจากส านักส่งเสริม22 

วิชาการและงานทะเบียนว่า  การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ทั้งนี้ในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการผู้ลงนามในค าสั่งคือคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู   ที่ถูกต้องคือต้องให้24 

อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ซึ่งโดยส่วนตัวเข้าใจว่าคณบดีเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจ
จากค าสั่งของมหาวิทยาลัยแล้วจึงได้ลงนามในค าสั่งฯ  26 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  ตามที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู  โดยมหาวิทยาลัยมีค าสั่งในการ28 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตซึ่งประกอบไปด้วยงานในแต่ละด้านซึ่งรวมถึงมีด้านวิชาการอยู่ด้วย   ซ่ึงในการปรับปรุง
หลักสูตร  หรือการพัฒนาหลักสูตรนั้น  มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  จึง30 

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่ก าหนดตามขั้นตอนต่าง ๆ  โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนา
หลักสูตร  การน าเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   การน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาของ32 

มหาวิทยาลัย  การน าเสนอสภาวิชาการและจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  ซึ่งในรายละเอียด
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศท่ีก าหนดไว้ให้ถูกต้องทุกขั้นตอน 34 

ประธาน   ให้ข้อเสนอแนะว่า  ควรจะต้องไปหาทางปรับแก้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนด   โดย
มอบผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานกับคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูด าเนินการ36 

และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาพิจารณาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 38 



 

๗ 

 

มติที่ประชุม  มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  น า (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2 

10/2562 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 4 

3.9  สืบเนื่องวาระที่  4.8   บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แจ้งการขอก าหนด
อัตราค่าเช่าใหม่จาก     ปีละ 300,000 บาท เป็นปีละ 200,000 บาท   6 

 เลขานุการ  สืบเนื่องวาระท่ี  4.8   บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แจ้งการขอก าหนด
อัตราค่าเช่าใหม่จากปีละ 300,000 บาท เป็นปีละ 200,000 บาท  โดยที่ประชุมได้มีมติให้คงอัตราค่า8 

เช่าปีละ 300,000 บาท  ไว้เช่นเดิมโดยมอบกลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้แจ้งบริษัททราบเพ่ือ
ด าเนินการขอต่อสัญญาต่อไป 10 

 ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ตามที่ได้เชิญให้ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนครหรือตัวแทนเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   เนื่องจากต้องการให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครได้เข้ามา12 

รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานและประสานการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
เรื่องของการปฏิบัติงานค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย   โดยมหาวิทยาลัยต้องการให้ศูนย์14 

วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  รวมถึงการบริหารจัดการอาคารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เช่น อาคารศูนย์บ่มเพาะที่วัตถุประสงค์ของการใช้อาคารเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก16 

ประสบการณ์ของนักศึกษา  ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขาเชิญผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนครเข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกครั้ง 18 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รายงานว่า  ตามที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ 38 แห่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในเครือของบริษัท บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 20 

จ ากัด (มหาชน) ซึ่งในข้อตกลงประกอบด้วยเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการท าสหกิจ
ศึกษา โดยการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริงจากธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไข 2 แบบคือ ให้นักศึกษา22 

ไปฝึกงานสหกิจ โดยไปฝึกงานกับบริษัทในเครือของบิ๊กซีทั้งหมดทั่วประเทศ  หรือให้บิ๊กซีเข้ามา
ประกอบการมินิมาร์ทในมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษาท างานในทุกแผนก ซึ่งจะมีพ่ีเลี้ยงของบริษัทคอยดูแล24 

นักศึกษา  ซึ่งบิ๊กซีจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด หลักการคือมหาวิทยาลัยหาพ้ืนที่ และส่งนักศึกษา อาจารย์เข้า
ไปร่วมในการบริหารงานเพ่ือท างานวิจัยและงานบริการอ่ืน ๆ รายละเอียดเป็นไปตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะ26 

ตกลงกับบิ๊กซี  ซึ่งจะครอบคลุมทุกคณะในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงคณะวิทยาการจัดการ  และจะต้องขอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วย   28 

 ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ขอสรุปเป็นเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การใช้อาคารศูนย์บ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  โดยให้ศูนย์วัฒนธรรม30 

พระนครด าเนินการขับเคลื่อนเนื่องจากมีระเบียบเรื่องการจัดหารายได้รองรับการบริหารจัดการไว้เป็นการ
เฉพาะ  และจะไม่กระทบกับระบบงบประมาณและระเบียบของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  หากคณะหรือ32 

หน่วยงานมีการจัดโครงการในลักษณะเป็นการหารายได้ควรให้โครงการดังกล่าวบริหารจัดการโดยศูนย์
วัฒนธรรมพระนคร  แต่อาจารย์หรือนักศึกษาที่เข้ามาร่วมด าเนินการสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากการ34 

ปฏิบัติงานโครงการได้ตามที่เงื่อนไขโครงการที่ก าหนด  ในเรื่องของรายละเอียดขอให้แต่ละคณะไปหารือ
ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 36 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 38 



 

๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 2 
 

๔.1  ผลการประชุมหารือพิจารณารูปแบบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบางคะชา  4 

ต าบลบางสมบูรณ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  เสนอที่ประชุมพิจารณา ผลการประชุม6 

หารือพิจารณารูปแบบการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบางคะชา  ต าบลบางสมบูรณ์  อ าเภอองครักษ์   ซ่ึง
ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาง8 

สมบูรณ์  ต าบลบางสมบูรณ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส่วน
ราชการ  หน่วยงาน  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครนายก  อาจารย์วิวัฒน์  10 

ศัลยก าธรและทีมงาน  ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6 แผนแทน
ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาองครักษ์  ผู้แทนอ าเภอองครักษ์  ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาองครักษ์  12 

แผนทนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางสมบูรณ์  ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางลูกเสือ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานการประชุม 14 

 ผลการประชุมสรุปได้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไป
ด าเนินการส ารวจ  ออกแบบ หรือท ามาสเตอร์แปลนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งบางคะชาในภาพรวม16 

ทั้งแปลง  แต่ส าหรับการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ จังหวัดจะพิจารณาให้ใช้
ประโยชน์ตามแผนการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นระยะหรือแต่ละแปลงตามความพร้อมและ18 

งบประมาณ  โดยขอให้พิจารณาเร่งรัดด าเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์จ านวน 250 ไร่
เป็นล าดับแรก  และขอให้จังหวัดนครนายกและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน20 

แต่ละฝ่ายและนัดประชุมคณะท างานร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี
ค าสั่งที่ 1789/2562  ลงวันที่ 12  กันยายน พ.ศ. 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการใช้ประโยชน์ที่ดิน22 

ในจังหวัดนครนายก   

 ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะเ พ่ิมเติมว่า  มหาวิทยาลัยได้ประสานในเรื่ องการใช้ พ้ืนที่24 

สาธารณประโยชน์ของจังหวัดนครนายก  ซึ่งในส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการคือการออกแบบและวาง
แผนการด าเนินการโดยการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดนครนายก  ทั้งนี้  อาจารย์วิวัฒน์  26 

ศัลยก าธร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวคิดที่อยากให้ พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนและให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  28 

ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใช้ในการด าเนินการดังกล่าวได้เลย ยกเว้น  อบต.  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเข้าไป30 

ด าเนินการในเรื่องของศาสตร์พระราชาที่ต้องมีความชัดเจนว่าจะเข้าไปท าอะไร และท าอย่างไรเพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 32 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและมอบคณะท างานการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดนครนายก   
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 34 

๔.2  สรุปการด าเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการบอกรับฐานข้อมูล Scopus  
- ขอถอนวาระ – 36 

 



 

๙ 

 

 4.3   การเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบ Thai 
University Center Admission System (TCAS) 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เสนอที่ประชุมพิจารณาการเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบ Thai 4 

University Center Admission System (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยสืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ทุกคณะร่วมปรึกษาหารือและน าเสนอที่ประชุม6 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยจะเขาร่วมหรือไม่เข้าร่วมระบบ TCAS 

 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า8 

ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ประจ าปี
การศึกษา 2563   10 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบ Thai 
University Center Admission System (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563   12 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการและพนกังาน16 

มหาวิทยาลัยประจ าเดือนสิงหาคม  2562 

 นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ 18 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือน สิงหาคม  2562  ซึ่งมีหน่วยงาน
ทั้งหมด 23 หน่วยงาน  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน  ส่ง20 

มายังกองบริหารงานบุคคลเป็นรายสัปดาห์   แต่เนื่องจากหลายหน่วยงานยังไม่จัดส่งตามระยะเวลาที่
ก าหนด  จึงขอฝากหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดส่งให้22 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

 ประธาน  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา   จึงให้มีการลงนาม24 

ปฏิบัติราชการแบบเป็นอิสระ  โดยให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการลงนามปฏิบัติราชการและรวบรวม
ส่งให้กองบริหารงานบุคคลทุกวันซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  แต่เพ่ือให้การบริหารจัดการมี26 

ความยืดหยุ่น คล่องตัว จึงให้หน่วยงานรวบรวมส่งเป็นรายสัปดาห์โดยส่งในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป
เพ่ือให้กองบริหารงานบุคคลจัดท ารายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน   28 

 เลขานุการ  ให้ข้อสังเกตว่า  จากเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือนสิงหาคม  2562 พบว่าการส่งรายงานการ30 

ปฏิบัติงานฯ ในส่วนของสายสนับสนุนจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยส่วนมากเกือบทุกหน่วยงาน  
แต่ในส่วนของสายวิชาการจะมีการส่งรายงานการปฏิบัติงานฯ ล่าช้ากว่าที่ก าหนด  ซึ่งอาจจะเป็นข้อ32 

เปรียบเทียบได้  จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยก ากับ  ดูแลผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 34 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 36 
 



 

๑๐ 

 

5.2 รายงานการศกึษา เรื่อง  กรณศีึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษาไทย 2 

 เลขานุการ  แจ้งว่า  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รายงานการศึกษา 
เรื่อง  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา4 

สถาบันอุดมศึกษาไทย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ แต่เนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมมี
ปริมาณมากจึงขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งเป็นไฟล์ให้คณะกรรมการทุกท่าน 6 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 8 
 

 5.3 ประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา 10 

 เลขานุการ  แจ้งว่า  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสหกิจศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จัดท าแนวทางการส่งเสริมภาระงาน12 

ของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 12  มิถุนายน 2562  มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจ14 

ศึกษา  เพ่ือประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินการสหกิจศึกษา   กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   จึงส่งประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์16 

ด้านสหกิจศึกษา  ลงวันที่ 5 กันยายน 2562   เพ่ือประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการสหกิจศึกษาต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    18 

 ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการ
ส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษานั้น  เห็นว่าน่าจะน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ20 

ด าเนินการด้านการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้และบูรณาการให้สอดรับกับประกาศที่ก าหนดไว้ โดย
การก าหนดให้การจัดสหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานสอนและก าหนดภาระงานขั้นต่ าให้เป็นไปตาม22 

ประกาศ  โดยการคิดภาระงานควรอิงเกณฑ์การคิดภภาระงานสอนทั้งการสอนเชิงบรรยาย  เชิงปฏิบัติการ 
เชิงฝึกงาน และท างานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดภาระงานของอาจารย์24 

ด้านการจัดสหกิจศึกษา นอกเหนือจากภาระงานสอนปกติที่สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
 26 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 28 

 5.4 รายงานผลการจัดท าสารคดีเทิดพระเกียรติ 

 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย30 

ให้อาจารย์อุมาพร  ยุวชิต  และคณะท างานจัดท าสารคดีเทิดพระเกียรติฯ รายงานผลการจัดท าสารคดี
เทิดพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ในชื่อตอน “ทรัพยากรล้ าค่า  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง32 

ยั่งยืน” ได้ผ่านการพิจารณารายละเอียดรอบสุดท้าย  ได้แก่  บทสารคดี  ภาพ  เสียง และเทคนิคการถ่าย
ท า  ซึ่งได้แจ้งก าหนดการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและช่องทางอ่ืน ๆ แล้วตาม34 

ระเบียบวาระที่ 1.3  คือในส่วนของตอน “ทรัพยากรล้ าค่า  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จะออกอากาศในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 36 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 38 



 

๑๑ 

 

 5.5  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุน
วิจัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์   จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 4 

พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 3/2562  ประกาศลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2562    มีผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
จ านวน  33  โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 6 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 8 

 5.6  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 10 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่  12  กันยายน 2562  มีมติ12 

อนุมัติทุนสนับสนุนในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาช าติจาก
เงินกองทุนวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับ14 

ทุนอุดหนุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้ง
ที ่4/2562 ลงวันที่  24  กันยายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 16 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.7   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในการเผยแพร่18 

งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 4/2562 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์   จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  20 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2562  มีมติ
อนุมัติเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติจากเงินกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 22 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในการเผยแพร่
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 4/2562  ลงวันที่ 24  24 

กันยายน  พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

 ประธาน  ให้ข้อสังเกตว่า  หากจัดท ารายงานโดยมีการแจ้งงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร 26 

งบประมาณท่ีใช้ไปแล้วในปีงบประมาณ  และงบประมาณในส่วนที่คงเหลือด้วยก็จะท าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น  
และขอฝากทุกหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท าผลงานวิจัยให้ตรงตามสาขาวิชาที่28 

สังกัดเพ่ือเป็นประโยชน์กับสาขาวิชา  คณะและมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 30 

 5.8  รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.พบ ประจ าปีการศึกษา 
2561  32 

 นางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  แจ้งว่า  องค์การบริหาร
นักศึกษา ภาค กศ.พบ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ และจัดท า34 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561  ซึ่งครอบคลุมและส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง



 

๑๒ 

 

ประสงค์ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี  โดยมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารนักศึกษาจากทุกคณะ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 2 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  การบริหารอัตราก าลังคนงานของมหาวิทยาลัย 6 

ประธาน  สืบเนื่องเรื่องการบริหารอัตราก าลังคนงานของมหาวิทยาลัย   ซึ่งตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันอังคารที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ที่ประชุมได้8 

มีมติเห็นชอบการปรับกรอบอัตราก าลังคนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้อยู่ภายในการก ากับดูแลของกอง
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   กรณีคนงานประจ าห้องปฏิบัติการ  ให้คณะประสานกองอาคารสถานที่และ10 

สิ่งแวดล้อม จัดท าภาระงานที่คณะมอบหมายให้ชัดเจน    มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าค าสั่ง ทั้งนี้ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และกรอบคนงานที่ลาออก เกษียณอายุราชการให้ยุบกรอบอัตราก าลัง 12 

รวมถึงกรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้ยกเลิกการจ้างตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้แจ้งมติที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานได้ทราบไปแล้ว นั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี14 

ระบบมีการรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที  เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  ใบพัดลมตกลงมาโดนนักศึกษาได้รับบาดเจ็บ  กระจก16 

ห้องน้ าแตกโดนนักศึกษาได้รับบาดเจ็บ  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ท าหน้าที่ดูแลด้านอาคาร
สถานที่ไม่ได้รับการแจ้งเหตุหรือรับรายงานปัญหา  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการ18 

จัดระบบการบริหารอัตราคนงาน  โดยให้ส่วนกลางหรือกองอาคารสถานที่เป็นผู้ก ากับดูแล   ซึ่งมีบางคณะได้
จัดท าบันทึกมาเพ่ือขอให้มีอัตราคนงานประจ าคณะเนื่องจากมีภาระงานที่มอบหมาย  และตามที่ได้รับแจ้ง20 

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากพบปัญหาจากการปฏิบัติงานในส่วนของคนงานของส านักวิทยบริการฯ  นั้น  จึงอยากขอให้หัวหน้า22 

หน่วยงานทุกท่านท าความเข้าใจในเรื่องการบริหารอัตราก าลังคนงาน  ว่าถึงแมม้หาวิทยาลัยจะให้อัตราก าลัง
คนงานอยู่ภายใต้การบริหารงานของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  แต่การปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน24 

หากมีความจ าเป็นและมีภาระงานที่ยังต้องมอบหมายให้คนงานปฏิบัติงานอยู่ก็ยังสามารถขอให้คนงาน
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นได้โดยจัดท าเป็นบันทึกแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดภาระงานที่26 

มอบหมายให้ชัดเจน  

อาจารยัพัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  หารือที่ประชุม  ในส่วนของคณะ28 

วิทยาการจัดการพบปัญหาในเรื่องการเปิด-ปิดตึก และเรื่องของเวลาการปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากมีนักศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการเรียนการซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนก็จะมีการนั่ง30 

ท างานต่อ  เดิมคณะจะปิดตึกเวลา 18.00 น. ไม่เกิน 19.00 น.  หากกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ก าหนดให้มีการปิดตึกในเวลา  17.00 น.  เกรงว่าจะเกิดปัญหากับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา  จึงขอหารือ32 

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ด้วย   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า  ตามที่คณะกรรมการบริหาร34 

มหาวิทยาลัยได้เคยมีมติในเรื่องการประหยัดพลังงาน  และได้มีแนวปฏิบัติของการเปิด – ปิดอาคารไว้แล้วว่า
จะปิดอาคารในเวลา 17.00 น.  เห็นควรให้มีการปฏิบัติไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยก่อน ส่วนในกรณี36 

ที่บางหน่วยงานมีการท างานที่ต่อเนื่องหรือมีความจ าเป็นต้องใช้อาคารในการจัดการเรียนการสอนนั้น   



 

๑๓ 

 

จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม   ซึ่งหากคนงานผู้รับผิดชอบยินดีที่จะท าหน้าที่ให้
หลังเวลาเลิกงานก็สามารถท าได้  ในเบื้องต้นได้แบ่งเป็นคนงานชายและคนงานหญิง  ซึ่งได้มอบหมายให้2 

คนงานหญิงท าหน้าที่ในการเปิด-ปิดตึก จ านวน 66 อาคาร  ส่วนคนงานผู้ชายจะมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ
ซ่อมบ ารุง ซึ่งจะมีงานที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะตัวบุคคล และเป็นงานส่วนรวมเช่น เวลาการจัดงาน4 

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งและแนวปฏิบัติแล้วขอให้ทุก6 

หน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย   
โดยให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมชี้แจงและท าความเข้าในถึงวิธีปฏิบัติให้คนงานทราบ ทั้งนี้เพ่ือให้8 

มหาวิทยาลัยได้ใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด     

มติที่ประชุม  มอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ชี้แจงให้คนงานเข้าใจถึงหลักการและวิธีปฏิบัติงาน  10 

  
6.2    การจัดกิจกรรม "มือสอง สร้างสุข" เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย12 

ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร  รายงานว่า  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการ16 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ กลุ่มจะเพียร วงเวียนบางเขนแบนด์ 
กองพัฒนานักศึกษา และ ECON HOME จัดกิจกรรม "มือสอง สร้างสุข" เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย18 

จากเหตุอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาของ มรภ.พระนคร ที่
ประสบความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวในล าดับแรก ภายในงานประกอบด้วยการขายสินค้ามือสองจาก20 

บุคลากร การแสดงจากนักเรียนศูนย์สาธิตและการบริบาล ดนตรีสดจากวงเวียนบางเขนและนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น. เงินรายได้ทั้งหมดจ านวน 54,015  บาท  ไม่มี22 

การหักค่าใช้จ่าย  ส่วนหนึ่งจะพิจารณาเพ่ือน าไปจัดสรรเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาและบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้และจะน าไปสมทบกับการระดมทุนของมหาวิทยาลัย24 

และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทราบ 26 

 6.3   นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2562   ในวันอังคารที่   5  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.  ณ    ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารอนุสรณ ์100 28 

ปีการฝึกหัดครไูทย 
 30 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
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